



ที่ CS.26/2564

วันที่ 15 กันยายน 2564

เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไปโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารแนบ 1 สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และ ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไปโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด (“BGE5”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ใน BGE5 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,897 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการทำการรายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน BGE5 ให้แก่ คุณคชาพิสิษฐ์ บุญชูศรี

ทั้งนี้ การเข้าทำการรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551”) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเมื่อคำนวณรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะทำให้ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมคำนวณรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 และประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยการทำการรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดของการเข้าทำการรายการดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 1 สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชชา นิมสมุท)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน





เอกสารแนบ 1

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และ ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไปโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด (“BGE5”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ใน BGE5 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,897 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการทำการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน BGE5 ให้แก่ คุณคชาพิสิทธิ์ บุญชูศรี

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551”) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเมื่อคำนวณรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะทำให้ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อรวมคำนวณรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 และประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเข้าทำการมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 8/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้ให้สัตยาบันในการเข้าทำการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวอีกครั้ง (บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อในวันที่ 14 มิถุนายน 2564)





2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ชาย : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ซื้อ : คุณคชาพิสิษฐ์ บุญชูศรี

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้ซื้อ

บริษัทจดทะเบียนและผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทได้จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด ("BGE5") โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,897 หุ้น และหุ้นบริมสิทธิจำนวน 5,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อในราคารวมทั้งสิ้น 17,000,000 บาท (ทั้งนี้บริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืม ภาระค้ำประกัน และภาระผูกพันอื่นใดคงเหลืออยู่กับ BGE5)

4. การคำนวณขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{สัดส่วนใน BGE5 ที่จำหน่ายไป} \times \text{NTA ของ BGE5}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	$\frac{0.075 \times 100}{5,235.75}$ เท่ากับ ร้อยละ 0.00143
เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนใน BGE5 ที่จำหน่ายไป} \times \text{กำไรสุทธิของ BGE5}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก BGE5 มีผลขาดทุนสุทธิ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนเงินที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	$\frac{17 \times 100}{9,087.65}$ เท่ากับ ร้อยละ 0.19 ¹⁾
เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่

หมายเหตุ: ¹⁾ ใช้มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งเท่ากับ 1,700 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book value) ซึ่งเท่ากับ 7.48 บาทต่อหุ้น

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยเมื่อรวมคำนวณรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15





5. รายละเอียดทรัพย์สินที่จำหน่าย

- ชื่อบริษัท : บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด
- ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งชำระแล้วร้อยละ 100
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์
- สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ
- จำนวนหุ้นที่จำหน่าย : 9,997 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,897 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,100 หุ้น
- สัดส่วนหุ้นที่ถือก่อนจำหน่าย : ร้อยละ 99.97
- สัดส่วนหุ้นที่ถือหลังจำหน่าย : ร้อยละ 0

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทจะได้รับเงินสดจำนวน 17,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตามเงื่อนไขของสัญญาที่ระบุไว้

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

พิจารณาจากราคาหุ้นที่บริษัทลงทุน ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท บวกกำไรส่วนเพิ่ม

8. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

หุ้นสามัญจำนวน 4,897 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,700 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 17,000,000 ล้านบาท

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การขายหุ้นทั้งหมดของ BGE5 จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

10. วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท





11. **ความเห็นของคณะกรรมการบริหารบริษัท**

คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องด้วยโรงไฟฟ้ามีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลจากกลุ่มโรงไฟฟ้าที่บริษัทมีอยู่ อาจส่งผลให้การลงทุนไม่คุ้มค่าในระยะยาว เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่แยกออกไป ซึ่งจะกระทบต่อผลตอบแทนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังได้ ทั้งนี้บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถลงทุน บริหารจัดการและสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าทดแทนในขณะนี้

12. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริหารของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเห็นเช่นเดียวกับกับคณะกรรมการบริหารบริษัท และไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริหารบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชชา นิ่มสมุทร)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

